

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๔๓



สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ด้วยคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รองประธานกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
งานเงินกู้

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙



ประกาศคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก และยังมีแนวโน้มต่อเนื่องต่อไปอีก ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมากในการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรดังกล่าว อาจส่งผลกระทบกับการบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่ง คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ จึงมีมติให้กำหนดมาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จึงกำหนดมาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดังนี้

๑. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบแจ้งความประสงค์ขอพักชำระต้นเงินกู้ โดยยื่นเอกสารถึงสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
๒. ระยะเวลาการพักชำระต้นเงินกู้ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยระยะเวลาการชำระหนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รองประธานกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด